

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 116- CV/HĐĐTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

"V/v triển khai cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính
dành cho thiếu nhi năm 2020 với chủ đề *Cháu ngoan Bác Hồ mừng Đảng quang vinh*"

Kính gửi: Hội đồng Đội các quận, huyện, thị xã

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương và Hội Tem Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính dành cho thiếu nhi năm 2020 với chủ đề "*Cháu ngoan Bác Hồ mừng Đảng quang vinh*".

Cuộc thi là hoạt động thiết thực, ý nghĩa để thiếu nhi có dịp được tìm hiểu và hiểu rõ hơn về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Cuộc thi là hoạt động truyền thông với quy mô lớn nhằm tuyên truyền, giáo dục các em thiếu nhi về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và góp phần đẩy mạnh phong trào "*Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*", tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực góp phần đổi mới các nội dung hoạt động tại các Liên đội để các em thiếu nhi có cơ hội được tìm hiểu tem Bưu chính theo chủ đề mình yêu thích.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng Đội các quận, huyện, thị xã triển khai tốt một số nội dung sau:

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đạo tạo các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai cuộc thi tới thiếu nhi các liên đội Tiểu học và Trung học cơ sở.

- Hướng dẫn các em thiếu nhi tìm hiểu, nghiên cứu kỹ chủ đề thi; độc lập, chủ động, sáng tạo trong viết và trình bày các bài dự thi, tránh tình trạng làm theo bài mẫu và chạy theo số lượng (*Có câu hỏi và thẻ lệ kèm theo*)

- Thời gian nộp bài thi được tính từ ngày 18/12/2019 đến 18/4/2020 (*tính theo dấu Bưu điện*). Bài dự thi gửi về Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Tầng 7 số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Bài dự thi phải được dán tem ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi sưu tập và tìm hiểu Tem Bưu chính dành cho thiếu nhi năm 2020 với chủ đề "*Cháu ngoan Bác Hồ mừng Đảng quang vinh*", gửi qua đường bưu điện.

Các thí sinh đạt giải của cuộc thi sẽ được tặng Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, biểu trưng và Tiền mặt.

Đây là cuộc thi có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng Đội các quận, huyện, thị xã quan tâm triển khai cuộc thi.

*Thông tin xin liên hệ: Ban Công tác Thiếu nhi Thành đoàn Hà Nội:
14A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: Banthieunhitdhn2017@gmail.com;
ĐT: 024.38257550 hoặc đ/c Trần Thị Thùy Linh – Cán bộ, ĐT: 0962.245.992./.*

Nơi nhận:

- TTTĐ (để b/c);
- Như kính gửi (để t/h);
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Bùi Thị Lan Phương